



Fund

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด  
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

## ขอความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เรียน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยภาครัฐกิจของประเทศไทย โดยบริษัทจัดการได้ดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์บนความถูกต้อง มีจรรยาบรรณจริยธรรมทางธุรกิจ และการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้การให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจอย่างมืออาชีพ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทจัดการจึงใคร่ขอความร่วมมือท่านลูกค้า คู่ค้า และผู้ให้บริการทุกท่าน งดเว้นการให้ของขวัญ ของกำนัล สิ่งตอบแทนอื่นใด หรือการเลี้ยงรับรองแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการทุกระดับ ไม่ว่าจะในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด บริษัทจัดการขออ้อมรับความปรารถนาดี และไม่ตรีจิตที่ดีของท่านด้วยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมอไป

อนึ่ง หากท่านพบเห็นเหตุการณ์ หรือทราบถึงเหตุควรสงสัยว่าพนักงานมีการเรียกรับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามปกติ และ/หรือมีการให้ของขวัญ ของกำนัล สิ่งตอบแทนอื่นใด เพื่อจูงใจให้ท่านเร่งรีบตัดสินใจ หรือเป็นการเร่งรัดให้ท่านช่วยอำนวยความสะดวกด้วยวิธีการที่ไม่โปร่งใส ขอให้ท่านแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทจัดการผ่านช่องทาง ดังนี้

- แจ้งผ่าน E-mail: Whistleblowing@lhfund.co.th
- หนังสือปิดผนึก ระบุถึงผู้รับ “เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ” ส่งมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส์ สาทร ชั้น 10, 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

\*เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งข้อมูลดังกล่าว บริษัทจัดการจะปกปิดชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้แจ้งและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

บริษัทจัดการใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่าน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด